



พิธีประกาศเจตนารมณ์และลงนามความร่วมมือ การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ได้มีพิธีประกาศเจตนารมณ์ การดำเนินงานโครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการ 19 หน่วยงาน (ในศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม) และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิด กล่าวรายงานโครงการโดย นายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หัวหน้าหน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษา ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม อาคารสิริวิรุญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม





พร้อมกันนี้ ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครปฐม ภายใต้โครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" ระหว่างจังหวัดนครปฐม กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม นายศศิณ พัฒนภิรมย์ ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม และนางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนดำเนินงานแบบบูรณาการในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ และลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วน้ำพลาสติก และงดการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน และเป็นต้นแบบตัวอย่างที่ดีแก่สังคมสามารถนำไปเชิดชูและประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนได้



นอกจากนี้ มีการเสวนา “แนวทางการดำเนินกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” โดย ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้แทนสำนักงาน ทสจ.นครปฐม ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม และผู้แทนนักศึกษา/ การประกาศเจตนารมณ์การดำเนินงานโครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้มีการณรงค์เชิญชวนบุคลากรเปลี่ยนมาใช้ “ถุงผ้า” แทน “ถุงพลาสติก” ภายใต้โครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" และร่วมบริจาค "ถุงผ้า" ที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อโครงการ "ถุงผ้าให้ยืม @NPRU" ณ กล้องรับบริจาคใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ฯ มาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในการร่วมกันบริจาคถุงผ้าเป็นอย่างดี

